



ประวัติความเป็นมาของศูนย์วิชาการ รสจ.

ในราวปลายปีการศึกษา 2537 ขณะที่คุณพ่อพงษ์นิรันดร์ นัมคณิศรณ (ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาราสุมทร ศรีราชา) ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ รสจ. โดยมีคุณพ่อลือชัย จันทรีเป็ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสุมทร ศรีราชา) ผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาของ รสจ. และดูแลงานด้านวิชาการของโรงเรียน ได้มองเห็นศักยภาพในการทำงานของฝ่ายวิชาการ ระดับประถมศึกษาโรงเรียนดาราสุมทร ศรีราชา ในการจัดกระบวนการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำธนาคารข้อสอบ จึงดำริให้มีการรวมตัวของกลุ่มโรงเรียน เพื่อนำร่องในการจัดทำข้อสอบร่วมใช้ในการวัดผลการศึกษา โดยมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับศึกษา โรงเรียนดาราสุมทร ศรีราชา เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ในต้นปีการศึกษา 2538 หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนปริชานุศาสน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ และโรงเรียน ดาราสุมทร ศรีราชา จึงได้รวมตัวกันจัดตั้ง “ศูนย์การศึกษา โรงเรียน คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” โดยใช้อักษรย่อ “ศ.ร.จ.” มี จุดประสงค์ร่วมกันในการจัดทำข้อสอบร่วมศูนย์การศึกษาฯ ขึ้นใช้ นำร่องในกลุ่มโรงเรียนและแต่งตั้งให้นายชัชวาล อินทุโสภณ ดำรง ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การศึกษาฯ คนแรก ประสานงานและวางแผน ดำเนินการ ในที่สุดข้อสอบร่วมชุดแรกก็ปรากฏโฉมออกมาใช้ในการ สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษานี้ โดยใช้ดำเนินการสอบ เฉพาะโรงเรียนนำร่อง 3 โรงเรียนดังกล่าว



ต่อมาได้เชิญฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาทุกโรงเรียนใน กลุ่ม รสจ. ประชุมเพื่อชี้แจงโครงการข้อสอบร่วมและเชิญชวนให้ร่วม โครงการ ซึ่งทุกโรงเรียนให้การตอบรับเป็นอย่างดี จึงทำให้มีการ เขียนโครงการออกข้อสอบ พิจารณาข้อสอบร่วมกันและในปลายปี 2539 ได้มีมติจากคณะกรรมการให้เปลี่ยนอักษรย่อเป็น “ศ.ร.จ.”

ได้มีการเพิ่มเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลการศึกษา เช่น การใช้แบบเรียน การวิเคราะห์หลักสูตร การเขียนแผนการสอน รวมทั้งกิจกรรมการสอนที่ควรจะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้มีการโครงการในการจัดประชุม อบรม สัมมนาให้ความรู้ขึ้น นอกจากการจัดทำข้อสอบ



ในปีการศึกษา 2541 รสจ. ได้วางโครงสร้างและจัดระบบศูนย์ใหม่ เปลี่ยนชื่อศูนย์การศึกษา เป็น “ศูนย์วิชาการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” และใช้อักษรย่อว่า “ศ.ว.จ.” โดยมี *คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ* ผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบหน่วยงาน และมอบหมายให้ *คุณพ่อจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม* เป็นผู้ประสานงานให้คำปรึกษา โดยดำเนินงานโครงการตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังมีการกระจายงานในระดับอนุบาลและมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้น



ต่อมาในปีการศึกษา 2543 ศูนย์วิชาการ ได้เปลี่ยนผู้ประสานงานให้คำปรึกษาเป็น *คุณพ่อเสกสรร สุวิชากร* และ *คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ* ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการ ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน และเมื่อปีการศึกษา 2546 ได้มีแนวทางการดำเนินงานใหม่ โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้ กลุ่มงานหลักสูตรการเรียนรู้ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มงานสื่อการเรียนรู้ กลุ่มงานวิจัยการเรียนรู้ และกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน



ในปีการศึกษา 2547 ศูนย์วิชาการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (ศ.ว.จ.) ได้มีการวางโครงสร้างและการดำเนินงานของศูนย์ใหม่ โดยมี *คุณพ่อเสกสรร สุวิชากร* ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบหัวหน้าศูนย์วิชาการ *มาสเตอร์เกษมสุข วรสุข* ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ และคณะครูฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการทุกโรงเรียนใน รสจ. เป็นคณะกรรมการศูนย์วิชาการ และ “ศ.ว.จ.”

ปีการศึกษา 2548 มาสเตอร์ชัชวาล อินทุโสภณ ได้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ จนถึงปีการศึกษา 2553 มาสเตอร์สมเกียรติ วิลัยทอง ได้มาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ โดยมี คุณพอลจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม ให้คำปรึกษาและเป็นผู้รับผิดชอบฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการจนถึงปัจจุบัน
